

# “ประยุทธ์”วอนเอกชน-ประชาชน อย่าต้านสร้างโรง-บ่อกำจัดขยะ



“พล.อ.ประยุทธ์” ขอความร่วมมือเอกชน-ประชาชน ในอยุธยา อย่าเพิ่งต้านโรงงานกำจัดขยะ-บ่อกลบขยะ ชี้ขยะเก่าใหม่รวมกันกว่า 3 แสนตันไม่มีที่กำจัด ยันสร้างแล้วหากเกิดมลพิษสั่งปิดทันที

จากกรณีสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต ออกแถลงการณ์คัดค้านที่นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา และพล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เตรียมสร้างบ่อฝังกลบขยะ ในพื้นที่ขององค์การสุราฯ โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (อ่านประกอบ : สภาพองค์การสุราฯค้าน“ทหาร”สร้างบ่อขยะ อ้างนโยบายคสช.)

โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ผู้บริหารขององค์การสุราฯ เข้าพบกับ พล.อ.สมหมาย เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว แต่ปรากฏว่าการเจรจาล้มเหลว เนื่องจากใช้ข้อมูลคนละชุดกัน ขณะเดียวกันสภาพองค์การสุราฯก็พร้อมคัดค้านในการสร้างบ่อขยะในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่

(อ่านประกอบ : วงเจรจา “องค์การสุราฯ-ทหาร” ปมสร้างบ่อขยะล่ม! เหตุใช้ข้อมูลคนละชุด)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ว่าที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวผ่านรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ว่า การกำจัดขยะในจังหวัดอยุธยา เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าด้วยการเผาในเตาความร้อนสูง เพราะเตาเผาไม่พอ มีมลพิษออกสู่ข้างนอก เห็นได้จากข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อม มีปริมาณผลิตขยะ 1,200 ตันต่อวัน แต่ปัจจุบันกำจัดได้แค่ 700 ตันต่อวัน เท่ากับว่าเกินมา 500 ตันต่อวัน และตอนนี้มีขยะเก่าขยะใหม่รวมกัน 3 แสนตัน ดังนั้นถ้าตั้งโรงงานกำจัดขยะนี้ได้ ก็ผลิตไฟฟ้าจากกองขยะได้เพิ่ม 300 ตันต่อวัน ดีกว่าเดิม ส่วนที่เหลือที่ยังเกินอยู่ ก็ไปย้ายหาที่ฝังกลบ ซึ่งรับรองขยะได้ 7.6 แสนตัน แต่เมื่อไปทำที่ไหนก็ตาม อย่าทำให้เสียบรรยากาศ เสียภูมิทัศน์ หรือทำให้เกิดมลพิษ และต้องให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ขอความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพราะถ้าเกิดการต่อต้านไม่ให้สร้างในพื้นที่ดังกล่าว ขยะที่มี 3 แสนตันจะไปทิ้งที่ไหน สักวันขยะก็จะเต็มไปหมด มีที่เท่าไรก็ไม่พอ แต่ถ้ามีโรงงานขยะชัดเจน และผลิตไฟฟ้าออกมา ก็จะมีการหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ

“โรงงานใหม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม กำจัดของเสีย ทำไม่ได้ก็ต้องปิดไป มาตรการควบคุมมลพิษ กำจัดน้ำเสีย หรืออะไรก็ตามแต่ที่ส่งผลเสียในบรรยากาศถ้าทำไม่ได้ ก็ไม่อนุญาตขอให้กรมควบคุมมลพิษ และส่วนที่ตรวจสอบต่าง ๆ ไปตรวจสอบให้ดีขึ้น โรงงานเก่าก็เช่นกัน เก้าไม้ดีก็ปิดไป ถ้าไม่พัฒนาเลยก็โทรมไปเรื่อย ทำให้สังคมเดือดร้อน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว